



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๓/ ๑๑๖๑๗

พ.๑.๒๒

ภ.๑.๒๒๖.๓

๑๑ ธ.ค. ๖๗

๑.๓๐

สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... ๑ 22๖4
รับที่(อีเมล)
ใน ๑ ธ.ค. 2567 เวลา ๑.๓๒

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

จัดเข้าวาระ ๑.๑ ธ.ค. 2567

เรื่อง มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางอื่นของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เพิ่มเติม
เรื่องที่ ๒๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๘๐๙๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางอื่นของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของกระทรวงการคลัง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. สำนักงานฯ ไม่ขัดข้องในหลักการของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) และลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตและความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑.๑ เนื่องจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางอื่นของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (มาตรการฯ) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาในการชำระหนี้ ซึ่งสำนักงานฯ เห็นว่า กลุ่มผู้ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ราคาต่ำกว่า ๓ ล้านบาท เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนในมูลค่าสินเชื่อคงค้างและมูลค่าสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans: NPLs) สูง โดยมีมูลค่า NPLs คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๗๔ และผู้ที่เข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยในช่วงระดับราคาดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีรายได้ไม่มากนัก จึงเป็นกลุ่มเปราะบางที่ควรได้รับการให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ขณะที่สินเชื่อที่อยู่อาศัยในช่วงราคา ๓-๕ ล้านบาท มีสัดส่วนในมูลค่าสินเชื่อคงค้างและมูลค่า NPLs ไม่สูงมาก โดยมีมูลค่า NPLs คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๑๓ และเป็นกลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า ๓ ล้านบาท เพื่อให้กลุ่มเปราะบางที่มีรายได้น้อยและมีความยากลำบากในการชำระหนี้ยังสามารถมีความมั่นคงในชีวิตต่อไป

/๑.๒ สำหรับ...

~~ลับ~~

๑.๒ สำหรับมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions: SFIs) ที่ดำเนินการผ่าน SFIs ๔ แห่ง ที่ส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้น มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายที่ไม่ใช่ลูกหนี้ NPLs อาทิ ลูกหนี้ปกติ ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ลูกหนี้ที่ขอสินเชื่อใหม่ และลูกหนี้ที่มีแนวโน้มผิดนัดชำระหนี้ ดังนั้น เห็นควรให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขภายใต้มาตรการอื่น ๆ ที่เสนอมานี้

๒. หากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาและดำเนินการตามนโยบายของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วนแล้ว ก็เป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติรับทราบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังในการปรับลดอัตราเงินนำส่งจากสถาบันการเงินเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งรับทราบแนวทางการแก้ไขหนี้ครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนของธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อไป

๓. การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้จากการปรับลดอัตราเงินนำส่งที่สถาบันการเงินนำส่งเพื่อชำระหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF Fee) นั้น ควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพฤติกรรมและวินัยการเงินของผู้กู้เงินด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

โทร. ๐๒-๒๘๐๔๐๘๕ ต่อ ๖๔๖๕

E-mail: arnunchanog@nesdc.go.th